



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2555

ส่งออกข้าวหนึ่งฉายแววดไส

นายวัลลภ พิชญ์พงศ์ศา รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด เปิดเผยถึงสถานการณ์ส่งออกข้าวว่า โดยภาพรวมปีนี้ไม่ค่อยสดใสสาเหตุเพราะนโยบายรับจํานําราคาสูงของรัฐบาลและประเทศอินเดียเปิดตลาดส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิซึ่งหมายถึงข้าวขาวและข้าวหนึ่งหลังจากที่ระงับส่งออกมาระยะหนึ่งประกอบกับข้าวอินเดียราคาถูกกว่าข้าวไทย ทำให้ปลายปีที่ผ่านมาถึงต้นปีนี้ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวหนึ่ง

อย่างไรก็ดีจากการที่ประเทศไนจีเรียได้ประกาศจะขึ้นภาษีนำเข้าข้าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 สำหรับข้าวกล้องเดิมภาษีนำเข้า (ภาษีศุลกากรบวกค่าธรรมเนียม) อยู่ที่ร้อยละ 5 ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 30 ข้าวสารทุกชนิด ภาษีนำเข้าจากร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 53 นอกจากนี้ปลายปีนี้อาจมีการปรับค่าธรรมเนียมการนำเข้าจากปัจจุบันค่าธรรมเนียมการนำเข้าอยู่ที่ร้อยละ 25-40 ขึ้นอีกเท่าตัว คาดว่าประเทศไทยจะได้รับอานิสงส์จากนโยบายดังกล่าว

"คิดว่าช่วงครึ่งแรกของปีนี้ก่อนที่การปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวของไนจีเรียจะมีผลบังคับใช้ จะทำให้ผู้นำเข้าข้าวของไนจีเรียเร่งนำเข้า เพราะหากนำเข้าหลังขึ้นภาษีสินค้าที่จะนำไปขายปลีกในประเทศมีราคาแพงผู้บริโภคไม่สามารถรับภาระที่เพิ่มขึ้นได้ คนที่เร่งนำเข้าไปสต็อกไว้ก่อนจะมีความได้เปรียบ และเชื่อว่าช่วงเวลาสั้นๆ อินเดียไม่สามารถส่งมอบข้าวให้กับไนจีเรียได้ทัน เพราะอินเดียยังมีปัญหากระบวนการส่งมอบ ประเทศไทยน่าจะได้รับอานิสงส์"

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าประเทศไทยน่าจะได้รับอานิสงส์จากนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลไนจีเรีย ซึ่งเวลานี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวคำสั่งซื้อข้าวเข้ามาบ้างแต่ไม่มาก แต่สถานการณ์โดยรวมดีกว่าปลายปีที่ผ่านมา โดยมีคำสั่งซื้อจากประเทศตะวันออกกลางเข้ามา สำหรับประเทศอินเดียหากราคาข้าวไทยกับข้าวอินเดียมีความแตกต่างกันไม่มากตันละ 40-50 ดอลลาร์สหรัฐฯ เชื่อว่าผู้ซื้อจะเลือกซื้อจากประเทศไทยมากกว่าเพราะมีความพร้อมด้านระบบการส่งมอบที่ดีกว่า

ข้อมูลสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานว่าช่วงปี 2551-กลางปี 2554 ประเทศอินเดียได้ระงับการส่งออกข้าวหนึ่ง ทำให้ประเทศไทยส่งออกข้าวหนึ่งได้ปริมาณมากกว่าข้าวขาว กล่าวคือปี 2551 ส่งออกข้าวหนึ่งได้ 2,752,668 ตัน ปี 2552 ส่งออกได้ 2,876,986 ตัน ปี 2553 ส่งออกได้ 3,169,732 ตัน ปี 2554 ส่งออกได้ 3,431,770 ตัน แต่หลังจากที่อินเดียมีนโยบายส่งออกข้าวเสรีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554ถึงมีนาคม 2555 การส่งออกข้าวหนึ่งของไทยเริ่มลดลงเห็นได้จากเดือนพฤศจิกายน 2554 ส่งออกได้เพียง 60,236 ตัน ธันวาคม 2554 ส่งออก 78,658 ตัน จากช่วงปี 2551-9 เดือนแรกปี 2554 ไทยส่งออกข้าวหนึ่งเฉลี่ยเดือนละ 300,000 ตันเศษ

สำหรับปริมาณการส่งออกข้าวไทยปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ ส่งออกได้ 511,359 ตัน เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาซึ่งส่งออกได้ 1,141,599 ตัน ลดลงถึงร้อยละ 55.21

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) มีมติให้เปิดโครงการรับจํานํารับซื้อข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2555 เริ่มวันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 15 กันยายน 2555 หลังจากที่โครงการรับจํานํารับซื้อข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2554/55 จะสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยกำหนดราคารับจํานําเท่าเดิม อาทิข้าวเปลือกเจ้าตันละ 15,000 บาท แต่ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ให้มีความรัดกุมขึ้นคือเกษตรกรสามารถนำข้าวเปลือกมาจํานําได้ครัวเรือนละไม่เกิน 500,000 บาท คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกนาปีจะมีประมาณ 6-7 ล้านตัน

นายบุญทรง กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการค้าภายในศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำข้าวเปลือกหอมมะลินอกฤดูกาลหรือข้าวหอมมะลินาปรัง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ 40,000 ไร่ ผลผลิตประมาณ 20,000 ตัน โดยให้ศึกษาว่าข้าวหอมมะลินอกฤดูกาลมีคุณสมบัติเทียบเท่าข้าวหอมมะลิที่ปลูกในฤดูกาลหรือไม่ หากคุณสมบัติเทียบเท่ากันจะจำหน่ายตันละ 20,000 บาท หากไม่เท่าราคาต้องลดลง

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

ลุยเช็คสต็อกข้าวโรงสี

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 55 ที่จะเริ่มต้นวันที่ 1 มี.ค.นี้ว่า มีโรงสี 800-900 แห่งพร้อมเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยเป็นโรงสีเดิมที่ร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 54/55 จึงมั่นใจว่าจะมีจำนวนโรงสีเพียงพอต่อความต้องการข้าวที่จะเข้าโครงการ ส่วนความกังวลว่าข้าวที่ได้จากโครงการเก่าจะตกค้างในโรงสี หรือมีการกักตุนข้าวในตลาดเพื่อไปสวมสิทธิ์ในโครงการนาปรัง หวังส่วนต่างราคา เพราะราคาข้าวขาวปัจจุบันตันละ 10,000 บาท แต่ราคารับจำนำตันละ 15,000 บาทนั้น ได้จัดส่งชุดตรวจสอบไปตามโรงสีต่างๆ เพื่อตรวจสอบปริมาณข้าวของโรงสีแล้ว และจัดทำข้อมูลแยกส่วนให้ชัดเจน ก่อนที่โครงการนาปรังจะเริ่มขึ้นจริง

ด้านนายชาญชัย รัชนีธนาพันธ์ นายกษมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมจะขอเข้าพบ รมว.พาณิชย์เพื่อเสนอปรับเกณฑ์การส่งมอบข้าวเข้าโกดังกลางใหม่ โดยไม่ต้องส่งมอบปลายข้าว เหมือนโครงการรับจำนำเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งจะทำให้โรงสีต้องหาซื้อข้าวเปลือกในตลาดมาสีแปรสภาพเป็นข้าวสารเพิ่มให้ได้ปริมาณข้าวสารส่งมอบรัฐบาลตามเกณฑ์ที่กำหนด และทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นได้ แต่เกณฑ์การส่งมอบข้าวให้รัฐ ที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 54/55 โดยต้องส่งมอบทั้งข้าวต้นและปลายข้าวนั้น โรงสีไม่ต้องหาซื้อข้าวเปลือกในตลาดมาสีแปรเพิ่ม ส่งผลให้ราคาตลาดไม่สูงขึ้นตามเป้าหมาย โดยราคาข้าวขาวปัจจุบันตันละ 10,000 บาท และราคาข้าวสารตันละ 15,000 บาท ขณะที่รัฐบาลตั้งราคารับจำนำข้าวเปลือกที่ตันละ 15,000 บาท ซึ่งข้าวสารควรอยู่ที่ตันละ 25,000 บาท

ที่มา [ไทยรัฐออนไลน์](#)

วิจัยกลศกรฯ แนะนำส่งออกเร่งปรับตัวหลังอินเดียหวนส่งออกข้าวเบียดแย่งตลาดไทย

ศูนย์วิจัยกลศกรฯ ไทย ระบุว่า ผู้ส่งออกข้าวของไทยต้องเร่งปรับตัวรับมือกับสภาพตลาดข้าวที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการที่อินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งอีกครั้งตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 หลังจากที่หยุดส่งออกไปถึง 3 ปี ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดส่งออกข้าวของโลก โดยประเทศผู้ซื้อข้าวหันไปซื้อข้าวจากอินเดีย เนื่องจากราคาข้าวส่งออกที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับทั้งไทยและเวียดนาม ส่วนประเทศผู้ส่งออกข้าวสำคัญทั้งไทยและเวียดนามต้องมีการปรับราคาส่งออกเพื่อที่จะแข่งขันกับอินเดีย

สืบเนื่องจากอินเดียประสบปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งทำให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่างมาก ทำให้ต้องเก็บข้าวไว้เพื่อบริโภคในประเทศ จึงได้งดส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งในช่วงปี 2550-2553 แต่ยังคงส่งออกข้าวบัสมาติ แต่ทว่าในปีเพาะปลูก 2553/54 ผลผลิตข้าวของอินเดียเริ่มกระเตื้องขึ้น และปริมาณข้าวในสต็อกก็มีเพิ่มขึ้น ทำให้อินเดียเริ่มกลับมาส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งอีกครั้ง โดยในช่วงปลายปี 2554 อินเดียกำหนดโควตาให้ส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่ง 2 ล้านตัน และในวันที่ 17 มกราคม 2555 อินเดียประกาศอนุมัติให้ส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งอีก 3-4 ล้านตัน

การกลับมาส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งของอินเดียตั้งแต่ช่วงปลายปี 2554 ทำให้คาดการณ์ว่าในปี 2555 อินเดียจะเบียดแย่งตลาดข้าวจากไทย โดยเฉพาะข้าวหนึ่ง โดยสัดส่วนการส่งออกข้าวหนึ่งของไทยมีสัดส่วนร้อยละ 27.2 ของการส่งออกข้าวทั้งหมด ประเทศที่นิยมบริโภคข้าวหนึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะไนจีเรีย แอฟริกาใต้ เยเมน และเบนิิน ประเทศในเอเชียใต้ โดยเฉพาะบังกลาเทศ และประเทศในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบีย

สหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ ซึ่งการกลับมาส่งออกข้าวหนึ่งของอินเดียก็กลับมาแย่งตลาดข้าวหนึ่งเหล่านี้คืนไปจากไทย โดยประเทศเหล่านี้หันกลับไปซื้อข้าวหนึ่งจากอินเดีย เนื่องจากราคาที่ต่ำกว่าไทยประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน

ผลกระทบต่อเนื่องจากการคาดการณ์ว่าอินเดียกลับมาแย่งส่วนแบ่งตลาดส่งออกข้าวหนึ่งของไทย ก็คือ ปริมาณการส่งออกข้าวหนึ่งในปี 2555 ของไทยมีแนวโน้มลดลง และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อราคาข้าวหนึ่ง ข้าวเปลือกหน้าโรงสีเพื่อนำมาผลิตข้าวหนึ่งให้มีแนวโน้มลดลงด้วย เนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณความต้องการข้าวหนึ่ง ในตลาดส่งออกมีแนวโน้มลดลง

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การปรับราคาส่งออกข้าวของเวียดนามตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยในช่วงราคาขาขึ้น เวียดนามปรับเพิ่มราคาส่งออกจนกระทั่งราคาส่งออกข้าวสูงกว่าไทย แต่เมื่อเผชิญการแข่งขันกับอินเดีย เวียดนามปรับลดราคาส่งออกข้าวอย่างรวดเร็วและกลับมาอยู่ในระดับต่ำกว่าไทย

แนวทางการปรับตัวของผู้ส่งออกข้าวไทยแต่ละประเภท มีดังนี้ ผู้ส่งออกข้าวหนึ่ง การส่งออกข้าวหนึ่งของไทยครองตลาดโลก ในช่วงที่อินเดียจัดส่งออก โดยมีคู่แข่งอย่างอูรุกวัยที่เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดส่งออกในบางช่วง แต่ก็ยังเป็นเพียงช่วงระยะสั้นๆเท่านั้น แต่การกลับมาส่งออกข้าวหนึ่งของอินเดีย ทำให้ตลาดข้าวหนึ่งมีการแข่งขันอย่างรุนแรง เนื่องจากราคาข้าวหนึ่งของอินเดียอยู่ในระดับต่ำกว่าไทย โดยในช่วงเดือนมกราคม 2555 ราคาข้าวหนึ่งของอินเดียอยู่ในระดับ 470 ดอลลาร์/ตัน ในขณะที่ข้าวหนึ่งไทยอยู่ในระดับ 529 ดอลลาร์/ตัน ส่งผลให้ประเทศผู้รับซื้อข้าวหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จำกัติด้อยู่เฉพาะในแอฟริกา และตะวันออกกลางหันไปซื้อข้าวหนึ่งจากอินเดีย

ดังนั้น ผู้ส่งออกข้าวหนึ่งของไทยคงต้องรอจังหวะการส่งออกข้าวหนึ่งหลังจากผู้ส่งออกอินเดีย ซึ่งในช่วงที่ชะลอการผลิตข้าวหนึ่ง ก็อาจปรับมาผลิตข้าวขาวทั้งเพื่อส่งออกและป้อนตลาดในประเทศไปก่อน หรือการเจาะขยายตลาดข้าวหนึ่งในยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งจัดว่าเป็นตลาดข้าวหนึ่งตลาดบน หรือตลาดที่บริโภคข้าวหนึ่งในฐานะที่เป็นข้าวเพื่อสุขภาพ แม้ว่าปัจจุบันตลาดยังมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับตลาดในแอฟริกาและตะวันออกกลาง แต่ก็ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจากมีแนวโน้มเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี

ผู้ส่งออกข้าวขาว กรณีผู้ส่งออกที่มีกิจการโรงสีด้วย ปัจจุบันผู้ส่งออกข้าวบางรายที่มีกิจการโรงสีด้วย เมื่อตลาดข้าวส่งออกหดตัว ก็เริ่มหันมาผลิตข้าวสารบรรจุถุงจำหน่ายในประเทศ ดังนั้น ในตลาดค้าปลีก ทั้งในร้านค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าปลีกดั้งเดิมจะมีมีห่อข้าวสารบรรจุถุงใหม่ๆมาวางจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับเป็นโอกาสดีของผู้บริโภคในประเทศที่มีทางเลือกในการซื้อมากขึ้น นอกจากตลาดค้าปลีกแล้วผู้ส่งออกข้าวหันมาเจาะตลาดค้าส่ง โดยเฉพาะโรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา โรงงาน ฯลฯ ซึ่งตลาดค้าส่งนี้แข่งขันโดยการประมูล และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายปลีก(ตราห่อ บรรจุภัณฑ์ แรงงาน การขนส่งฯ)

นอกจากนี้ ผู้ส่งออกข้าวบางรายเริ่มหันไปผลิตข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือข้าวเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวอินทรีย์ ข้าวเสริมวิตามิน ข้าวผสมสมุนไพร เป็นต้น ขณะที่ผู้ส่งออกข้าวบางรายเลือกที่จะขยายกิจการผลิตภัณฑ์ข้าว เช่น น้ำมันรำข้าว และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากข้าว สินค้าประเภทแป้งข้าว เส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมปังกรอบ ฯลฯ

ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิ ในช่วงที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิของไทยได้รับการยอมรับในต่างประเทศ และเป็นตลาดข้าวระดับบนที่ไทยครอบครองมาอย่างยาวนาน คู่แข่งในตลาดบนหรือตลาดระดับเดียวกับข้าวหอมมะลิไทย คือ ข้าวบาสมาดิของอินเดีย แต่ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวบาสมาดิ รวมทั้งราคาข้าวบาสมาดิของอินเดียก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าข้าวหอมมะลิของไทย ทำให้ผู้บริโภคจะเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายกัน

แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้บริโภคข้าวหอมมะลิบางรายเปลี่ยนไปบริโภคข้าวหอมทองถิ่น ซึ่งมีราคาถูกกว่า ทำให้ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิเริ่มเผชิญกับปัญหาท้าทายในการถูกเบียดแย่งตลาด โดยตลาดที่เริ่มมีปัญหาคือได้แก่ ตลาดในฮ่องกงและมาเลเซีย ข้าวหอมของเวียดนามเริ่มเข้ามาเบียดแย่งตลาด ในสหรัฐฯ มีข้าวหอมจากเม็กซิโกเข้ามาแข่งขัน ฯลฯ รวมทั้ง ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยยังเผชิญปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิในตลาดจีน เนื่องจากข้าวหอมมะลิของไทยเป็นที่นิยมบริโภคของชาวจีนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ รัฐบาลและผู้ส่งออกต้องร่วมมือกันเพื่อรักษาตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิ โดยการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้าวหอมมะลิของแต่ละตลาด ทั้งนี้เพื่อผลิตข้าวหอมมะลิให้ตรงตามความต้องการของแต่ละตลาดหรือสำหรับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งการสื่อสารกับผู้บริโภคให้ทราบถึงคุณลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิ และขอความร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศปลายทางเพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของข้าวหอมมะลิในระดับค่าปลีก

ผู้ส่งออกข้าวเหนียว ข้าวเหนียวนับเป็นข้าวที่ไม่เผชิญการแข่งขันที่รุนแรง โดยไทยครองตลาดส่งออกเกือบทั้งหมด และการส่งออกก็ได้ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกข้าวเหนียวจะค่อนข้างแคบ โดยตลาดที่บริโภคโดยตรงนั้นจำกัดอยู่เพียงไม่กี่ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีแรงงานหรือคนเอเชียเข้าไปตั้งรกรากอยู่ ดังนั้นตลาดที่กว้างกว่าน่าจะเป็นตลาดแปงข้าวเหนียว ซึ่งนำไปทำขนมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยตลาดนี้เป็นตลาดที่ภาคเอกชนควรให้ความสนใจในการขยายตลาด อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องคำนึงถึงด้วยคือ ข้อจำกัดในการขยายปริมาณการผลิตข้าวเหนียว ซึ่งพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการปลูกเฉพาะในช่วงนาปีเท่านั้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-16 ก.พ. 2555 มีจำนวน 150,760 ตัน มูลค่า 72.495 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 16 ก.พ. 2555 มีจำนวน รวม 430,026 ตัน มูลค่า 226.145 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกปรับตัวลดลงเนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลง ขณะที่อุปทานข้าวในฤดูใหม่ออกสู่ตลาดมากขึ้น และคาดว่าราคาข้าวยังคงมีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่องไปจนถึงเดือนหน้า ทั้งนี้ ข้าว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 430-435 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจาก 440-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งราคานี้ต่ำกว่าราคาข้าว 5% ของอินเดียซึ่งอยู่ที่ระดับ 450-465 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ส่วนข้าว 25% นั้น ราคาอยู่ที่ระดับ 405 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจาก 410-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนเช่นเดียวกัน

สมาคมอาหารได้ยอมรับแผนการซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อกไว้จำนวน 1 ล้านตันตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศ โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.-30 เม.ย. ศกนี้ และจะเก็บข้าวไว้ประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ สมาคมอาหารได้ขอให้ผู้ส่งออกเข้าไปรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคา 5,000 ดอลลาร์ต่อก. (ประมาณ 240 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาว เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยอิรักตกลงซื้อข้าวทั้งหมด 110,000 ตัน จากประเทศไทย 60,000 ตัน ราคาประมาณ 570-590 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเวียดนาม 20,000 ตัน ราคาประมาณ 540-555 เหรียญสหรัฐต่อตัน และปากีสถาน 30,000 ตัน ราคาประมาณ 525-530 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่คาดว่าสหรัฐฯ เสนอข้าวในการประมูลครั้งนี้ในราคา 660-670 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Riceonline.com

ไนจีเรีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (Agriculture Minister) ระบุว่า ไนจีเรียจะเพิ่มเป้าหมายการผลิตข้าวอีกปีละ 2.1 ล้านตัน ภายในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้เป้าหมายในการพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศเข้าใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ไนจีเรียจะลงนามในสัญญาฉบับบริษัท Dominion Farms Ltd. จากสหรัฐฯ เพื่อผลิตข้าวจำนวน เริ่มต้นที่ 300,000 ตันต่อปี

ที่มา Riceonline.com

บราซิล

กระทรวงเกษตรของบราซิล (Ministry of Development, Industry and Foreign Trade; MDIC) รายงานว่า ในปีการผลิต 2010/11 บราซิลส่งออกข้าวเกือบ 2 ล้านตัน โดยในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 224,500 ตัน ขณะที่การนำเข้ามีจำนวน 45,800 ตัน โดยเป็นการนำเข้าจากประเทศอาร์เจนตินา

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2554/55 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 462.75 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 451.09 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2553/54 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อินเดียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ปีการผลิตก่อนประสบภาวะภัยแล้ง โดยคาดว่าปี 2554/55 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 102 ล้านตันข้าวสาร ส่วนที่ประเทศจีนคาดว่าจะเพิ่มเป็น 141 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศบังคลาเทศ ปากีสถาน อินโดนีเซีย อียิปต์ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2554/55 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.3 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศสหรัฐฯ เวียดนาม พม่า เกาหลีใต้ และบราซิล

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2554/55 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 459.86 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2553/54 ที่มีจำนวน 448.03 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 97.23 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 เป็น 100.12 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.96 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2553/54 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 5.56 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2555 จะมีปริมาณ 32.78 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 35.09 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554 โดยคาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าลดลงเหลือ 1.0 ล้านตัน จากที่ในปี 2554 มีการนำเข้าสูงถึง 2.78 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เท่ากับในปี 2554 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.2 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.15 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.5 ล้านตัน อิรักจำนวน 1.2 ล้านตัน มาเลเซียจำนวน 1.13 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2555 ประเทศไทยจะส่งออกลดลงเหลือเพียง 6.5 ล้านตัน จากปี 2554 ที่ปริมาณส่งออกสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 10.5 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออก 6.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2554 ที่มีปริมาณส่งออก 7.0 ล้านตัน ซึ่งนับเป็นสถิติที่สูงเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกับไทย ส่วนอินเดียคาดว่าจะส่งออกได้ถึง 6 ล้านตัน ขณะที่คาดว่าปากีสถานจะส่งออก 3.75 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.0 ล้านตัน ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 1.0 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.72 ล้านตัน

ที่มา USDA